

# ปาฏิหาริย์ เสด็จเตี่ย

โดย : ศิษย์วังสน



๑๙ ธันวาคม...วันอากาศร ชาวราชมอกลพระนศรโดยเอพะหู้ที่เคยเรียนหรือทำงานอยู่ที่วิทยาเขตพนชชการพระนศรและชุมพรเขตอดมศักดิ์ ช่อมทราบดีว่าเป็นวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอดมศักดิ์ ซึ่งปี ๒๕๕๓ นี้ครบรอบ ๑๓๐ ปีแล้ว ดังนั้นหู้ที่ได้เคยอาศัยวังสนเป็นที่เรียนหรือทำงานจึงน้อมรำลึกถึงและช้ดวงวันอากาศรยิ่งใหญ่ทุกปี

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ยที่เราเรียกกันคุ้นเคยติดปากนั้น เลื่องชื่อด้านปาฏิหาริย์ด้วยเป็นศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และด้านการรักษาโรคประจวบไสยเวชที่เรารู้จักดีในนาม "หมอมพร" นอกจากนี้เหรียญเสด็จเตี่ยทุกรุ่นเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปไว้เป็นเครื่องมงคลประดับกาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี เรื่องปาฏิหาริย์นี้ผู้เขียนขอเรียบเรียงย่อเรื่องจากหนังสือ **เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเสด็จเตี่ย** ซึ่งเขียนโดย **คนเมืองชุมพร** มาบอกเล่าเป็นสังเขปสัก ๑ เรื่องดังนี้

คุณประไพศรี เลิศบรรณพงษ์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอฟ.เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด อยู่ที่สุโขวิท ๓๙ เล่าว่า เมื่อปี ๒๕๓๑ น้องป้ออายุ ๘ ขวบลูกชายของเธอป่วยด้วยโรคเลือดโรคกระดูกฝ่อ (Aplastic Anemia) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วย้าย มาโรงพยาบาลรามาริบัติ ต้องมาถ่ายเลือดเป็นเลือดกรู๊ป B Rh+ ซึ่งค่อนข้างหายาก ทุกสัปดาห์ ช่วงแรกการถ่ายเลือดไม่ค่อยมีปัญหา เพราะทางโรงพยาบาลมีเลือดกรู๊ป





ดังกล่าว ต่อมาอาการเริ่มแยลง เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อบิดถ่าย เป็นเลือด ภูมิต้านทางโรคต่ำและเลือดไม่แข็งตัว และขณะนั้นเลือด กรุ๊ป B Rh+ขาดแคลน คุณประไพศรี ผู้เป็นแม่ได้หาหนทางทุก อย่างเพื่อช่วยเหลือน้องชาย สิ่งหนึ่งที่ได้ทำก็คืออาราธนาเหรียญ เสด็จเตี้ยไว้ได้หมอนน้องป้อ อธิษฐานให้ช่วยคุ้มครองลูกชายและ ดลบันดาลให้มีผู้ช่วยเหลือทัน เหตุการณ์เหมือนปาฏิหาริย์เข้าวัน รุ่งขึ้นมีนายสิบทหารบกชื่อพิรุทธิ์ บุญเกษม จากนครนายกมาพบ แจ้งความประสงค์ขอบริจาคเลือดกรุ๊ปดังกล่าวให้ คุณประไพศรี ดีใจมากแต่ก็สงสัยว่าทราบได้อย่างไร คุณพิรุทธิ์กล่าวสั้นๆว่า **มีคนบอกเขาให้มา เขาต้องมา** แล้วการ ถ่ายเลือดที่ต้องใช้

เทคนิคขั้นสูงก็ผ่านไปด้วยดี คุณประไพศรีขอ ตอบแทนบุญคุณ แต่คุณพิรุทธิ์ไม่รับแม้ ค่ารถ บอกขอให้เก็บไว้ทำบุญ จากนั้นก็ไม่ พบกันอีกเลย ส่วนน้องป้อก็อาการดีขึ้นจน หายเป็นปรกติ หายจากโรคเหมือนปาฏิหาริย์ แม้ หมอผู้รักษาเองก็ยังกล่าวว่า **ไม่น่าเชื่อก็ ต้องเชื่อ คนธรรมดาเป็นโรคบิดยังรักษายาก นี้เป็นผู้ป่วยโรคเลือดไม่มีภูมิต้านทานยัง รักษาหายได้**

คุณประไพศรีได้ให้ทุนการศึกษา กับหน่วยทหารที่คุณพิรุทธิ์สังกัดอยู่ทุกปี และได้มีโอกาสพบกับคุณพิรุทธิ์อีกครั้งเมื่อ ปี ๒๕๔๓ ยังคงค้างคาใจสงสัยว่ามาให้เลือด น้องป้อได้อย่างไรใครบอก ก็ยังคงได้รับคำตอบ เช่นเดิมคือ **"มีคนบอกให้มา ผมต้องมา"** และมอบเหรียญเก่าแก่ของเสด็จพ่อกรมหลวง ชุมเชตรอุดมศักดิ์ รุ่น ๒๔๖๖ ให้แก่น้องป้อ ๑ องค์

